



ที่ มท ๐๒๑๐.๕/ว ๗๖๕๘

กระทรวงมหาดไทย

ถนนอัษฎางค์ กทม. ๑๐๒๐๐

๒๓ ธันวาคม ๒๕๕๘

เรื่อง แนวทางการพิจารณาโครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ที่มีระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) เป็นส่วนประกอบ

เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัด

อ้างถึง ๑. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท ๐๒๑๐.๕/ว๒๔๓๔ ลงวันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๕๗

๒. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท ๐๒๑๐.๕/ว๒๔๔๗ ลงวันที่ ๑๔ มิถุนายน ๒๕๕๖

สิ่งที่ส่งมาด้วย หนังสือกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ด่วนที่สุด ที่ ทก ๐๒๐๓.๕/๑๒๓๒๖ ลงวันที่ ๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๘

ตามที่กระทรวงมหาดไทยได้แจ้งหลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ให้จังหวัดทราบและถือปฏิบัติ (อ้างถึง ๑) และแจ้งแนวทางการพิจารณาโครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ที่มีระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) เป็นส่วนประกอบ (อ้างถึง ๒) ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น

เนื่องด้วยกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ทก.) ได้เผยแพร่เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานของระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๘ ณ วันที่ ๒๕ สิงหาคม ๒๕๕๘ ที่เว็บไซต์ www.mict.go.th คณะกรรมการบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของกระทรวงมหาดไทยมีประเด็นปัญหาในทางปฏิบัติในการพิจารณาให้ความเห็นชอบโครงการจัดหาระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด จึงได้หารือ ทก. ดังนี้

๑. การจัดหากล้องโทรทัศน์วงจรปิดชนิดไอพีแบบต่าง ๆ อุปกรณ์บันทึกภาพผ่านเครือข่าย (Network Video Recorder : NVR) และอุปกรณ์กระจายสัญญาณแบบ PoE (PoE L2 Switch) ภายในวงเงินไม่เกิน ๑๐๐ ล้านบาท ต้องผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการฯ ของกระทรวงมหาดไทย หรือไม่อย่างไร

๒. การจัดหากล้องโทรทัศน์วงจรปิดชนิดไอพีแบบต่าง ๆ อุปกรณ์บันทึกภาพผ่านเครือข่าย (Network Video Recorder : NVR) และอุปกรณ์กระจายสัญญาณแบบ PoE (PoE L2 Switch) ภายในวงเงินเกิน ๑๐๐ ล้านบาท ต้องผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของรัฐ หรือไม่อย่างไร

๓. กรณีหน่วยงานใช้ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานตามประกาศกำหนดของ ทก. หน่วยงานสามารถดำเนินการจัดหาโดยไม่ต้องจัดทำรายละเอียดคุณลักษณะเพิ่มเติม และใช้ราคากลางตามประกาศดังกล่าวโดยไม่ต้องสืบราคาจากท้องตลาด ได้หรือไม่

กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร โดยคณะกรรมการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของรัฐ ได้พิจารณาข้อหารือของกระทรวงมหาดไทยในคราวประชุมครั้งที่ ๑๘/๒๕๕๘ เมื่อวันที่ ๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ มีความเห็นดังนี้

/๑. การจะพิจารณา...

๑. การจะพิจารณาว่าโครงการใดเป็นโครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ที่ต้องผ่านคณะกรรมการฯ ของกระทรวงมหาดไทยหรือไม่ นั้น ต้องพิจารณาว่าโครงการดังกล่าวมีการจัดหาระบบโปรแกรมคอมพิวเตอร์ หรืออุปกรณ์คอมพิวเตอร์หรือไม่ ทั้งนี้ ในกรณีที่เกิดหากกล้องโทรทัศน์วงจรปิดชนิดไอพีแบบต่าง ๆ อุปกรณ์บันทึกภาพผ่านเครือข่าย (Network Video Recorder : NVR) และอุปกรณ์กระจายสัญญาณแบบ PoE (PoE L2 Switch) มีการนำข้อมูลจาก NVR ไปประมวลผล หรือเชื่อมต่อกับระบบฐานข้อมูลอื่น ๆ เช่น โปรแกรมอ่านป้ายทะเบียนรถยนต์ (License Plate Recognition) โปรแกรมสแกนใบหน้า (Face Recognition) ที่มีการนำภาพหรือข้อมูลจากกล้องโทรทัศน์วงจรปิดแล้วนำไปประมวลผลโดยมีจุดมุ่งหมายด้านการรักษาความปลอดภัย เป็นต้น โครงการดังกล่าวจะถือว่าเป็นโครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ และต้องผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการฯ ของกระทรวงมหาดไทย อย่างไรก็ตาม คณะกรรมการฯ ของกระทรวงมหาดไทยควรคำนึงถึงการบูรณาการการใช้ประโยชน์ของระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๕๖ ที่ให้ทุกส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานของรัฐ สามารถบูรณาการร่วมกันให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล และไม่เกิดการซ้ำซ้อนด้วย

๒. หากคณะกรรมการฯ ของกระทรวงมหาดไทยพิจารณาแล้วว่าระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิดดังกล่าว มีงบประมาณวงเงินเกิน ๑๐๐ ล้านบาท ต้องเสนอคณะกรรมการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของรัฐเพื่อพิจารณา

๓. เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานตามประกาศกำหนดของ ทก. เป็นคุณลักษณะพื้นฐานขั้นต่ำ (Minimum Requirement) ภายในราคาที่กำหนด ซึ่งได้ระบุไว้ในข้อแนะนำประกอบการพิจารณา ข้อ ๔ ดังนั้น หน่วยงานที่ต้องการจัดหาจึงสามารถที่จะกำหนดคุณลักษณะเฉพาะเพิ่มเติมตามความต้องการของหน่วยงานนั้น ๆ ได้ เช่น การกำหนดในส่วนของมาตรฐานต่าง ๆ เพิ่มเติม กำหนดระยะเวลาการรับประกัน กำหนดขนาดความจุของหน่วยจัดเก็บข้อมูลให้เหมาะสมและเพียงพอกับระบบฯ เป็นต้น รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ดาวนโหลดได้ที่เว็บไซต์กระทรวงมหาดไทย www.moi.go.th หัวข้อระบบการจัดหาคอมพิวเตอร์ของกระทรวงมหาดไทย หรือที่ <http://103.28.101.10/project51new/>

จึงเรียนมาเพื่อทราบและถือปฏิบัติต่อไป และขอให้แจ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทราบด้วย

ขอแสดงความนับถือ

(นายณัฐพงศ์ ศิริชนะ)
รองปลัดกระทรวงมหาดไทย ปฏิบัติราชการแทน
ปลัดกระทรวงมหาดไทย

สำนักงานปลัดกระทรวง
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
โทร. (มท.) ๕๑๑๐๑, ๐ ๒๒๘๑ ๗๙๗๙
โทรสาร (มท.) ๕๑๕๕๓, ๐ ๒๒๘๑ ๑๕๖๗

ด่วนที่สุด

ที่ ทก ๐๒๐๓.๕/๑๒๓๒๖



กรมการปกครอง
กองกลาง สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย
วันที่ 24 พ.ย. 2558
เลขรับ 47375
เวลา

คณะกรรมการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของรัฐ
กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา
อาคารรัฐประศาสนภักดี ถนนแจ้งวัฒนะ
เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ ๑๐๒๑๐

๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๘

เรื่อง ตอบข้อหารือเกี่ยวกับการจัดหาระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV)

เรียน ปลัดกระทรวงมหาดไทย

อ้างถึง หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท ๐๒๑๐.๕/๑๙๓๐๘ ลงวันที่ ๑๔ ตุลาคม ๒๕๕๘

กรมการปกครอง
กองกลาง สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย
วันที่ 24 พ.ย. 2558
เลขรับ 8710
เวลา
เลขรับ 1970

ตามหนังสือที่อ้างถึง กระทรวงมหาดไทยขอหารือเกี่ยวกับการจัดหาระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) เนื่องจากคณะกรรมการบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของกระทรวงมหาดไทยมีประเด็นปัญหาในทางปฏิบัติในการพิจารณาให้ความเห็นชอบโครงการจัดหากล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) ของกระทรวงมหาดไทย ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น

ในการนี้ กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร โดยคณะกรรมการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของรัฐ ได้พิจารณาข้อหารือของกระทรวงมหาดไทยในคราวประชุมครั้งที่ ๑๘/๒๕๕๘ เมื่อวันที่ ๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ มีความเห็น ดังนี้

๑) การจะพิจารณาว่าโครงการใดเป็นโครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ที่ต้องผ่านคณะกรรมการบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของกระทรวงมหาดไทยหรือไม่นั้น ต้องพิจารณาว่าโครงการดังกล่าว มีการจัดหาระบบโปรแกรมคอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์คอมพิวเตอร์หรือไม่ ทั้งนี้ ในกรณีที่จัดหากล้องโทรทัศน์วงจรปิดชนิดไอพีแบบต่างๆ อุปกรณ์บันทึกภาพผ่านเครือข่าย (Network Video Recorder : NVR) และอุปกรณ์กระจายสัญญาณแบบ PoE (PoE L2 Switch) มีการนำข้อมูลจาก NVR ไปประมวลผล หรือเชื่อมต่อกับระบบฐานข้อมูลอื่น ๆ เช่น โปรแกรมอ่านป้ายทะเบียนรถยนต์ (License Plate Recognition) โปรแกรมสแกนใบหน้า (Face Recognition) ที่มีการนำภาพหรือข้อมูลจากกล้องโทรทัศน์วงจรปิดแล้วนำไปประมวลผลโดยมีจุดมุ่งหมายด้านการรักษาความปลอดภัย เป็นต้น โครงการดังกล่าวจะถือว่าเป็นโครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ และต้องผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของกระทรวงมหาดไทย อย่างไรก็ตาม คณะกรรมการบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของกระทรวงมหาดไทย ควรคำนึงถึงการบูรณาการการใช้ประโยชน์ของระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๕๖ ที่ให้ทุกส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานของรัฐ สามารถบูรณาการร่วมกันให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล และไม่เกิดการซ้ำซ้อนด้วย

๒) หากคณะกรรมการบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของกระทรวงมหาดไทยพิจารณาแล้วว่าระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิดดังกล่าวมีงบประมาณวงเงินเกิน ๑๐๐ ล้านบาท ต้องเสนอคณะกรรมการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของรัฐเพื่อพิจารณา

/๓) เกณฑ์ราคากลาง...

๓) เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานตามประกาศกำหนดของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่กำหนด เป็นคุณลักษณะพื้นฐานขั้นต่ำ (Minimum Requirement) ภายในราคาที่กำหนด ซึ่งได้ระบุไว้ในข้อแนะนำประกอบการพิจารณา ข้อ ๔ ดังนั้นหน่วยงานที่ต้องการจัดหาจึงสามารถที่จะกำหนดคุณลักษณะเฉพาะเพิ่มเติมตามความต้องการของหน่วยงานนั้นๆ ได้ เช่น การกำหนดในส่วนของมาตรฐานต่างๆ เพิ่มเติม กำหนดระยะเวลาการรับประกัน กำหนดขนาดความจุของหน่วยจัดเก็บข้อมูลให้เหมาะสมและเพียงพอกับระบบฯ เป็นต้น

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

ทรงพร โกมลสุรเดช

(นางทรงพร โกมลสุรเดช)

ปลัดกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ประธานกรรมการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของรัฐ

สำนักงานปลัดกระทรวงฯ

สำนักส่งเสริมและพัฒนารัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์

โทร. ๐ ๒๑๔๑ ๖๘๔๘,๕๐

โทรสาร ๐ ๒๑๔๓ ๘๐๒๔